



Norwegian People's Aid



THƯ MỜI

CHIA SẺ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

ĐỊNH KIẾN, KỶ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

VỚI NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI VIỆT NAM

Kính gửi:

Việt Nam là quốc gia được hình thành từ sự đa dạng của các tộc người. Nhận thức được đặc trưng này, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã khẳng định chủ trương bình đẳng và chống phân biệt đối xử giữa các dân tộc trong Hiến pháp 2013 cũng như tham gia nhiều văn kiện quốc tế về quyền con người. Những quan điểm chính sách như vậy cần được xem là nền tảng căn bản cho một xã hội không kỳ thị mà trong đó các tộc người thiểu số cũng như đa số có cơ hội và điều kiện phát triển ngang nhau. Tuy nhiên, giữa chính sách và thực tế vẫn còn có độ chênh, bởi trên thực tế, sự định kiến và phân biệt đối xử với người dân tộc thiểu số (DTTS) vẫn còn hiện hữu, khiến họ gặp không ít trở ngại trong việc thực thi quyền bình đẳng tất yếu trong đời sống như tiếp cận giáo dục, y tế, việc làm, tín dụng, và bảo tồn văn hóa.

Trong bối cảnh Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai *Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững* mà đối tượng thụ hưởng phần lớn là người DTTS cũng như hướng tới xây dựng những quy định pháp luật về chống phân biệt đối xử với người DTTS, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) tổ chức buổi chia sẻ báo cáo tổng hợp các kết quả nghiên cứu về định kiến, kỳ thị và phân biệt đối xử với người DTTS do iSEE và một số tổ chức tiến hành trong nhiều năm qua. Buổi chia sẻ nhằm trình bày rõ hơn vấn đề định kiến kỳ thị với người DTTS hiện nay, hậu quả của nó đối với sự phát triển của các cộng đồng DTTS và của Việt nam cũng như thảo luận các bài học và giải pháp để đảm bảo sự phát triển bình đẳng và bền vững của các cộng đồng DTTS.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị tới dự buổi chia sẻ vào lúc **10:00 ngày 20 tháng 5 năm 2016** tại **Phòng họp iSEE, tầng 4, nhà D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội**.

Nội dung chi tiết:

- Một số khái niệm và lý thuyết về kỳ thị xã hội - **TS. Vũ Hồng Phong**, Nghiên cứu viên độc lập
- Định kiến và phân biệt đối xử đối với dân tộc thiểu số Việt Nam: Vài nét phác thảo và khuyến nghị - **ThS. Mai Thanh Tú**, Nghiên cứu viên iSEE
- Thảo luận chung



Quý vị vui lòng khẳng định sự tham gia của mình với chị **Nguyễn Bích Phương** tại địa chỉ dangky@isee.org.vn hoặc điện thoại 04-62737933 trước 17h00 ngày 19 tháng 5 năm 2016.

Xin trân trọng cảm ơn và mong được đón tiếp quý vị tại hội thảo.

Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường

Viện trưởng



Lương Minh Ngọc

